



ที่ พบ ๗๕๙๐๑/ว ๐๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
หมู่ ๓ ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

เรียน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองพลับ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๑ เล่ม
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ
๔. แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ” โดยมีการจัดองค์ความรู้ให้เป็นระเบียบและมีมาตรฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อบริการประชาชน ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องกับความเป็นจริง ในการนี้ผู้มาขอข้อมูลข่าวสารสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ โดยจัดเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งให้สิทธิกับประชาชนตามกฎหมายในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐด้วยตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับมายังท่าน และโปรดประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน/การประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ เรืองสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

สำนักงานปลัดฯ

โทรศัพท์ ๐-๓๒๕๕๙-๘๑๗๘

โทรสาร ๐-๓๒๕๕๙-๘๑๖๗